

ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๑๗.๓/ว ๕๖๕๑



ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) และระบบ DOPA Channel เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนราธิวาส ด่วนที่สุด ที่ นธ ๐๐๑๗.๓/ว ๓๗๖๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) และระบบ DOPA Channel เพื่อชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง งดงาม และสมพระเกียรติ จังหวัดนราธิวาสจึงขอแจ้งสรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ดังกล่าว ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สรุปและขอให้อำเภอพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ด้านสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้ดูแลเรื่องความสะดวกเรียบร้อยของสถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๒. ชุมนววยดอกไม้จันทน์ ให้อำเภอประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ในการก่อสร้างชุมนววยดอกไม้จันทน์ ทั้ง ๓ แบบ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๒.๑ พระเมรุมาศจำลอง สำหรับให้จังหวัดร่วมกับอำเภอเมือง จัดสร้างในสถานที่ที่เหมาะสม

๒.๒ ชุมนววยดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง สำหรับจัดสร้างที่อำเภอ

๒.๓ ชุมนววยดอกไม้จันทน์ แบบขนาดเล็ก สำหรับจัดสร้างที่อำเภอ

พร้อมดูแลรักษาภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ สวยงาม และหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วให้นำไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่เหมาะสม ทั้งนี้ สำหรับดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนนำไปถวาย ณ ชุมนววยดอกไม้จันทน์ ขอให้นำไปเผาที่เมรุวัด หรือฌาปนสถานในพื้นที่ โดยมีให้มีการก่อสร้างเมรุลอยหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับเผาดอกไม้จันทน์

๓. พิธีถวายดอกไม้จันทน์ มี ๒ ช่วง ได้แก่

๓.๑ ก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) ให้จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ ๑ ก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวัน เวลา ที่เหมาะสม โดยให้อำเภอนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย (หลังเสร็จพิธีให้อำเภอนำไปเก็บไว้ที่อำเภอ เพื่อเป็นดอกไม้จันทน์สำหรับนายอำเภอซึ่งเป็นประธานพิธีฯ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.๒ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) ให้อำเภอจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) พร้อมกับส่วนกลาง

/๔. การอำนวยความสะดวก...

๔. การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์อย่างทั่วถึง เช่น การบริการอาหาร/น้ำดื่ม บริการด้านการแพทย์และพยาบาล ห้องสุขา ไฟฟ้าและประปา เป็นต้น พร้อมทั้งให้ดูแลเรื่องความสะดวกบริเวณสถานที่จัดพิธีฯ และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ ให้จัดทำบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกประชาชนไว้ให้พร้อม

๕. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้อมูลภาพประวัติและภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานในพื้นที่ โดยให้จัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ หรือตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม พร้อมให้รายงานประเภทของนิทรรศการที่จัดแสดง ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๖. การจัดแสดงมหรสพสมโภชในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้สอดคล้องกับส่วนกลาง อาทิ การแสดงโขน หนังใหญ่ ละคร หุ่นหลวง หุ่นกระบอก การบรรเลงดนตรี การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หรือการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประจำท้องถิ่น การแสดงของนักเรียน/นักศึกษา เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ โดยประสานการดำเนินการกับวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม พร้อมให้รายงานประเภทการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๗. พิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามมติที่ประชุม (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ เว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส www.narathiwat.go.th หัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพร พร้อมมูล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มงานอำนวยความสะดวก

โทร.๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๗

ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๑๗.๓/ว ๗๗๒๘



ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอลើนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย
กับ คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอำเภอ ผ่านระบบการประชุม
วิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนราธิวาส ด่วนที่สุด ที่ นธ ๐๐๑๗.๓/ว ๗๗๒๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งให้อำเภอเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วน ภูมิภาค โดยรับชมการถ่ายทอดภาพและเสียงประชุมดังกล่าวข้างต้นผ่านระบบ DOPA Channel ของกรมการปกครอง ในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น

จังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยขอเลื่อนการประชุมฯ ดังกล่าว จากเดิม วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็น วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน สำหรับระเบียบวาระการประชุมคงเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร.๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๗

สรุปผลการประชุม

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) และระบบ DOPA Channel เพื่อชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

.....

๑. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ไปยังทุกจังหวัด และระบบ DOPA Channel ไปยังทุกอำเภอ จากห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ระหว่างคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอำเภอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	มติที่ประชุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค</p> <p>๑.๑ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์</p> <p>หลักการ : สะอาด เรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ</p>	<p>-มอบหมายให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดพิธีฯ</p> <p>๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ อุปกรณ์กันจัดระเบียบประชาชน/แผงเหล็กกันอาณาบริเวณ/พัดลม/โต๊ะ/เก้าอี้/จอ LED/พานรองรับดอกไม้จันทน์/ภาชนะใส่ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปเผา เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน</p> <p>๓. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้อมูลภาพประวัติศาสตร์และภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานในพื้นที่ของจังหวัด/อำเภอ โดยให้จัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ หรือตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม</p> <p>๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สง่างาม รวมทั้งห้ามมิให้มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณจัดพิธีฯ</p>	<p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๒ ชุมนวดดอกไม้จันทน์</p> <p>หลักการ : ใช้แบบชุมนวดตามที่กรมศิลปากรกำหนดตามความเหมาะสมของพื้นที่ภายใต้หลักความพอเพียง</p>	<p>๑. ชุมนวดดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค มีจำนวน ๓ แบบ ได้แก่</p> <p>๑.๑ พระเมรุมาศจำลอง สำหรับจัดสร้าง ณ สถานที่ตามที่จังหวัดและอำเภอเมืองกำหนด โดยเห็นชอบให้</p> <p>๑) จังหวัดประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำรวจสถานที่สำหรับก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง โดยพื้นที่ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองต้องมีความเหมาะสม อาทิ สภาพของสถานที่ต้องกว้างขวาง/พื้นดินสามารถรองรับน้ำหนักได้จำนวนมาก/ไม่เป็นทางไหลของน้ำหรือกระแสลม โดยสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐</p>	<p>-ทุกจังหวัด</p> <p>-กรมโยธาธิการและผังเมือง</p>

๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง...

ประเด็น	มติที่ประชุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดละ ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๗๖ แห่ง ตามแบบ สก. ๙๐๑-๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ชุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง สำหรับจัดสร้างที่อำเภอ ตามที่อำเภอพิจารณาเลือก โดยเห็นชอบให้</p> <p>๑) อำเภอประสานงานกับสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ดำเนินการก่อสร้างชุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง ตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองถอดแบบรายละเอียดและประมาณราคา ชุ้มละ ๓๖๑,๐๐๐บาท ณ สถานที่กำหนด (กระทรวงมหาดไทยได้จัดส่งแบบชุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง ให้เรียบร้อยแล้ว)</p> <p>๒) การก่อสร้างชุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง จะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ ชุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดเล็ก (แบบตั้งโต๊ะหมู่) สำหรับจัดสร้างที่อำเภอตามอำเภอพิจารณาเลือก โดยเห็นชอบให้</p> <p>๑) อำเภอดำเนินการจัดทำชุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดเล็ก (แบบตั้งโต๊ะหมู่) ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดส่งให้ ณ สถานที่กำหนด</p> <p>๒) การจัดทำชุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดเล็ก จะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๒. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดส่งให้เพื่อใช้ประดับในพระเมรุมาศจำลองและชุ้มถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดกลาง และแบบขนาดเล็ก) ให้จังหวัด/อำเภอ ดูแลรักษาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ สวยงาม และเก็บรักษาไว้ในสถานที่เหมาะสม ทั้งก่อน และหลังงานพิธีฯ</p> <p>๓. การตั้งพระเมรุมาศจำลองและชุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ให้จังหวัด/อำเภอพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่</p> <p>๔. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ประสานงานกรมศิลปากร เกี่ยวกับการประดับ ระบายผ้าที่พระเมรุมาศจำลองและชุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แล้วแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๕.ให้นำดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวาย ณ พระเมรุมาศจำลอง และชุ้มถวายดอกไม้จันทน์ไปเผาที่เมรุวัด หรือฌาปนสถานในพื้นที่ และห้ามมิให้ก่อสร้างเมรุลอย หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อใช้สำหรับเผาดอกไม้จันทน์</p>	<p>-ทุกอำเภอ -กรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>-ทุกอำเภอ</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>-กระทรวงวัฒนธรรม</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๓ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ หลักการ : เรียบร้อย งดงาม และการมีส่วนร่วม</p>	<p>๑. ก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)</p> <p>๑.๑ ให้จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ ๑ ก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวัน เวลาที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด จังหวัดละ ๑ ช่อ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย รวมจำนวน ๗๖ ช่อ เพื่อรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และกรุงเทพมหานคร จะได้รวบรวมเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีฯ</p>	<p>-ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	มติที่ประชุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๑.๒ ให้อำเภอนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอเข้าร่วมพิธีตามข้อ ๑.๑ แล้วนำไปเก็บไว้ที่อำเภอ เพื่อเป็นดอกไม้จันทน์สำหรับประธานในพิธีฯ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๒. ในวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)</p> <p>๒.๑ ให้จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ ๒ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) พร้อมกับส่วนกลาง</p> <p>๒.๒ ให้อำเภอจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) พร้อมกับส่วนกลาง</p> <p>๒.๓ เวลาในการเริ่มวางดอกไม้จันทน์ ให้จังหวัด/อำเภอ สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม (ในส่วนกลางจะเริ่มวางตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป) และให้หยุดพักในช่วงเสด็จพระราชดำเนินถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยให้ดูการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย</p> <p>๓. มอบหมายให้กองกลาง สป. ดำเนินการ</p> <p>๓.๑ ประสานงานกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำหนดขั้นตอนพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด ครั้งที่ ๑ เพื่อส่งมอบดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด จำนวน ๗๖ ช่อ ส่งให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานครภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีฯ</p> <p>๓.๒ แจ้งให้จังหวัดส่งตัวแทนจังหวัดละ ๒ คน เข้าร่วมซักซ้อมพิธีและขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่อำเภอถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>๔. มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการซักซ้อมพิธีและขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยประสานงานกับสำนักพระราชวัง เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดพิธีใช้เป็นแนวทางในรูปแบบเดียวกัน โดยกำหนดการซักซ้อมในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพฯ</p> <p>๕. มอบหมายให้จังหวัด/อำเภอ จัดแสดงมหรสพสมโภชในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้สอดคล้องกับส่วนกลาง อาทิ โขน หนังใหญ่ ละคร หุ่นหลวง หุ่นกระบอก การบรรเลงดนตรี การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หรือจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประจำท้องถิ่นการแสดงของนักเรียน/นักศึกษาเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ โดยประสานการดำเนินการกับวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมพร้อมรายงานประเภทของมหรสพวัฒนธรรมไทยที่จะแสดงให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>-ทุกอำเภอ</p> <p>-ทุกจังหวัด</p> <p>-ทุกอำเภอ</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>-กองกลาง สป. -สำนักงานปลัด -สำนักนายกรัฐมนตรี -กรุงเทพมหานคร</p> <p>-ทุกจังหวัด</p> <p>-กรุงเทพมหานคร -สำนักพระราชวัง</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ -กระทรวงวัฒนธรรม</p>

ประเด็น	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๖. แผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดส่งให้จังหวัด/อำเภอ โดยตรงเพื่อมอบให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐	-กระทรวง- วัฒนธรรม -ทุกจังหวัด/อำเภอ
<p>๑.๔ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์</p> <p>หลักการ : การแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการมีส่วนร่วม</p>	<p>๑. มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ จำนวน ๘๗๘ ช่อ (ประกอบด้วย ดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด จำนวน ๗๖ ช่อ และดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอ จำนวน ๘๐๒ ช่อ) โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน โดยดำเนินกระบวนการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในจังหวัด/อำเภอ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๓๖,๘๐๑,๒๔๑ ดอก และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ เก็บรักษาดอกไม้จันทน์ที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่เหมาะสม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ และนำมาใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของภาคประชาชน ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๒. มอบหมายให้จังหวัด/อำเภอ ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาการจังหวัด/อำเภอ ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด/อำเภอ และดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-กรมการพัฒนา- ชุมชน</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>-กรมการพัฒนา- ชุมชน</p>
<p>๑.๕ การปลูกดอกดาวเรือง</p> <p>หลักการ : สีเหลือง คือ สีของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>	<p>๑. มอบหมายให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองตามแผนที่กำหนด โดยให้ออกดอกบานสะพรั่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในสถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญของจังหวัด/อำเภอ</p> <p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัด/อำเภอ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลืองในสถานที่ทำงานและบ้านเรือน โดยให้ออกดอกบานสะพรั่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้น</p> <p>๒. มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผน สป. จัดส่งข้อมูลการประดับดอกดาวเรืองในสถานที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครให้จังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประดับตกแต่งดอกดาวเรืองบริเวณสถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญของจังหวัด/อำเภอ</p>	<p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>-สำนักนโยบาย- และแผน สป.</p>
<p>๑.๖ การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์</p> <p>หลักการ : การมีส่วนร่วมโดยถือว่าประชาชนทุกคนเป็นผู้ได้รับเชิญ และรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ</p>	<p>- ให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์อย่างทั่วถึง เพราะประชาชนทุกคนถือว่าเป็นผู้ได้รับเชิญและข้าราชการทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน</p> <p>๒) จัดทำบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ประสานงานในจังหวัด/อำเภอ ที่เกี่ยวข้องกับกรอำนวยความสะดวกประชาชนไว้ให้พร้อม อาทิ สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สถานีตำรวจ การไฟฟ้า การประปา และองค์การโทรศัพท์ในพื้นที่</p>	<p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>

ประเด็น	มติที่ประชุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๓) การบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>-อาหาร/น้ำดื่ม : ให้เชิญชวนจิตอาสา ภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาอาหาร/น้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชน ที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์</p> <p>-ไฟฟ้าและน้ำประปา : ให้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่เพื่อให้บริการเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาในสถานที่จัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>-แพทย์และพยาบาล : ให้ประสานขอความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ ในการจัดแพทย์และพยาบาลมาให้บริการประชาชน</p> <p>-ที่พักคอยของประชาชนที่มาร่วมพิธี : ให้พิจารณาใช้อาคารของสถานที่จัดพิธีฯ เพื่อรองรับประชาชน หากไม่เพียงพอให้จัดเต็นท์พักคอย โดยเต็นท์พักคอยจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เก้าอี้ พัดลม</p> <p>-ห้องสุขา : นอกจากห้องสุขาของสถานที่จัดพิธีฯ แล้ว ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ รวมทั้งประสานสถานที่ราชการและภาคเอกชนที่มีสถานที่ตั้งใกล้กับสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อำเภอ เพื่อให้บริการห้องสุขาแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ</p> <p>-การทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ : ให้ประสานทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดสถานที่จัดพิธีฯ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดพิธีฯ</p> <p>-การรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจร : ให้จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจรให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่น เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ขอให้ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยและระบบจราจรเป็นพิเศษ</p>	
<p>๑.๗ การประชาสัมพันธ์</p> <p>หลักการ : ประชาชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์อย่างทั่วถึง</p>	<p>- มอบหมายให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) ประสานสื่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม/พิธีถวายดอกไม้จันทน์อันเนื่องมาจากงานพระบรมศพฯ โดยพร้อมเพรียงกัน</p> <p>๒) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด รวมทั้ง กำกับดูแลข้อความของป้ายประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้อง เรียบร้อย</p> <p>๓) ขอความร่วมมือภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของจอ LED ในบริษัท ห้างร้าน หรือตามถนนสายสำคัญได้ร่วมรับสัญญาณการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยพร้อมเพรียงกัน</p> <p>๔) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อำเภอและประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>

ประเด็น	มติที่ประชุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑.๘. การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว</p> <p>หลักการ : ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ของจังหวัด/อำเภอ</p>	<p>- มอบหมายให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของจังหวัด/อำเภอ ส่งให้กระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ DVD พร้อมคำบรรยาย เพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</p> <p>๒) รวบรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อ ๑ จัดทำเป็นสมุดภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัด/อำเภอ เพื่อใช้ในการค้นคว้าศึกษาของประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการต่อไป พร้อมส่งให้กระทรวงมหาดไทย (สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.) เพื่อรวบรวมทำเป็นสมุดภาพประวัติศาสตร์ทั้ง ๗๖ จังหวัดต่อไป</p>	<p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>-สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.</p>
<p>๑.๙ งบประมาณดำเนินการ</p> <p>๑) การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง</p> <p>๒) การก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดกลางและแบบขนาดเล็ก</p> <p>๓) พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐</p>	<p>- มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๖ จังหวัด</p> <p>- กระทรวงมหาดไทยไม่ได้จัดสรรงบประมาณ สำหรับก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดกลางและแบบขนาดเล็กให้แก่อำเภอต่ออย่างใด</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย (กองกลาง สป.) ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อำเภอ จำนวน ๘๗๘ แห่ง จำนวน ๗๘,๙๐๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น</p> <p>๑) จังหวัดและอำเภอเมือง ๗๖ แห่ง แห่งละ ๙๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๕๒๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) อำเภอ จำนวน ๘๐๒ แห่ง แห่งละ ๘๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๑,๓๗๘,๐๐๐ บาท</p>	<p>-กรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>-กองกลาง สป.</p> <p>-กองกลาง สป.</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๒. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการรับสมัครประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติภารกิจในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยแบ่งประเภทของจิตอาสาเฉพาะกิจ แบ่งเป็น ๘ ประเภท ได้แก่</p> <p>๑. งานดอกไม้จันทน์ ๕. งานบริการประชาชน</p> <p>๒. งานประชาสัมพันธ์ ๖. งานบริการด้านการแพทย์</p> <p>๓. งานโยธา ๗. งานรักษาความปลอดภัย</p> <p>๔. งานขนส่ง ๘. งานจราจร</p> <p>โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ</p>	<p>-กรมการปกครอง</p> <p>-สำนักนโยบายและแผน สป.</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>

ประเด็น	มติที่ประชุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการสำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์ ๙๐๔ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยมี พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมาชี้แจงรายละเอียดให้จังหวัด/อำเภอทราบ ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลไปยังจังหวัดและระบบ DOPA Chanel ไปยังอำเภอ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.</p>	
<p>๓. ข่าวสารพระราชทานเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค</p>	<p>-มอบหมายให้กองกลาง สป. ดำเนินการจัดสรรข่าวสารพระราชทานฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๔๖,๗๑๔ กิโลกรัม ให้จังหวัดเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพฯ โดยข่าวสารพระราชทานฯ ได้จัดเก็บในที่ต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑) ศูนย์ข่าวภาคต่าง ๆ จำนวน ๓๑,๕๐๐ กิโลกรัม โดยกระจายอยู่ในศูนย์ข่าวจังหวัด จำนวน ๓๔ จังหวัด ได้แก่ ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสงขลา กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ ราชบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สิงห์บุรี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สระแก้ว พิษณุโลก กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา พิจิตร พะเยา ปราจีนบุรี</p> <p>๒) โรงสีข้าวสหกรณ์โพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๕,๒๑๔ กิโลกรัม</p>	<p>- กองกลาง สป.</p>
<p>๔. ข้อเสนอของประธาน</p>	<p>๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ด้วยตนเอง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ ท่านใดที่จะเกษียณอายุราชการหรือโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ขอให้มอบหมายภารกิจหน้าที่ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับมอบหมายให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการจัดพิธีฯ</p> <p>๒. การดำเนินการในด้านต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในจังหวัด/อำเภอ ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัด/อำเภอ</p> <p>๓. การอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีฯ ให้จังหวัด/อำเภอกำหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน</p> <p>๔. จัดเตรียมแผนสำรองในด้านต่างๆ โดยให้ประสานการดำเนินการกับรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ อาทิ การไฟฟ้า การประปา องค์กรโทรศัพท์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ในระหว่างจัดพิธีฯ</p> <p>๕. หากมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้จังหวัด/อำเภอ หรือกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำประเด็นดังกล่าวหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>-ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>-ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>

๒. จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานะ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 กองกลาง
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย